



# สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ

วันพุธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๑ คน คือ นายเพชรภูมิ อารณรัตน์ สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบันทั้งหมดเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้เท่ากับ ๔๘๘ คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๒๔๔ คน

๒. การปฏิญาณตนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้ารับหน้าที่

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๕ กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ โดย นายเพชรภูมิ อารณรัตน์ ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมรับทราบสรุปเวลาการอภิปรายการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมทั้งสองฝ่าย ดังนี้ กรณีไม่นับเป็นเวลาอภิปรายของฝ่ายใด คือ คำกล่าวของประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลารวม ๒๕ นาที ๒ วินาที กรณีนับเป็นเวลาอภิปราย คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อภิปราย ขอรื้อ ประท้วง ใช้สิทธิพาดพิง หรือกรณี

อื่น ๆ คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง ๑๗ นาที ๔๔ วินาที พรรคร่วมฝ่ายค้าน ใช้เวลา ๖ ชั่วโมง ๒๔ นาที ๑๓ วินาที รวมใช้เวลาทั้งหมด ๗ ชั่วโมง ๔๑ นาที ๕๗ วินาที ที่ประชุมรับทราบ

(๓) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

### เรื่องด่วน

- ผู้ตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ จำนวน ๒๒๓ คน เป็นผู้เสนอ

ซึ่งเป็นการประชุมต่อจากการประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยอภิปรายถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษ โครงการไปโอเมทริกซ์ หรือระบบบิฟูจันต์ลักษณะบุคคล ลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าของสำนักงานตรวจเงินเข้าเมือง (สตม.) วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งการประกวดราคาครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๑,๗๓๕ ล้านบาท มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีหนังสือค้ำประกัน ยื่นซอง ๘๖,๗๕๐,๐๐๐ บาท และบริษัทที่เข้าร่วมประมูลจะต้องมีผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๖๐ ล้านบาท ปรากฏว่ามีการยกเลิกประกาศดังกล่าว และได้ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๒,๑๒๖ ล้านบาท และมีบริษัทเข้าร่วมที่ได้รับการประมูล จำนวน ๒ บริษัท เอ็มเอสซี สิทธิผล จำกัด และบริษัท ไทยทรานสมิซัน อินดัสทรี จำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทได้รวมกันเป็นกิจการร่วมค้าเอ็มที เป็นผู้ชนะ การประกวดราคาในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหนังสือ ค้ำประกันยื่นซองและผลงานด้านเทคโนโลยี และเมื่อมีการลงนามในสัญญาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดส่งมอบงาน ๖ งวด รวมทั้งสิ้นต้องส่งมอบภายใน ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา คือ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีค่าปรับในกรณีส่งงานล่าช้ารายวันร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราคาทั้งระบบ คือประมาณวันละ ๕ ล้านบาท โดยเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ สตม. ได้รายงานปัญหาต่อผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติว่า มีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศตรวจคนเข้าเมืองเดิม ซึ่งงานที่ต้องรับมอบใน งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่าล่าช้ากว่ากำหนด งวดที่ ๒ ต้องส่งมอบในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่ากำหนด ๑๐๖ วัน งวดที่ ๓ ต้องส่งมอบในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ล่าช้ากว่า กำหนด ๑๗๗ วัน และมีการแจ้งให้ผู้ตรวจรับทำหนังสือถึง ๙ ครั้ง ทั้งนี้ สตม. ได้เสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ยกเลิกสัญญากับกิจการร่วมค้าเอ็มที เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเหล่านี้ได้แน่นอน โดยอ้างถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ไม่มีการยกเลิกสัญญาและยังขยายเวลาจากเดิม งวดที่ ๔ ส่งมอบ ภายใน ๓๐๐ วัน ขยายเป็น ๖๐๒ วัน งวดที่ ๕ ส่งมอบภายใน ๔๕๐ วัน ขยายเป็น ๖๐๗ วัน รวมทั้ง ยังมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญและสินค้าหลายรายการ โดยชี้ให้เห็นถึงส่วนต่างของเงินค่าอุปกรณ์เครื่อง จัดเก็บข้อมูลที่สูงกว่าราคาท้องตลาดประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า โครงการนี้เป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดยเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมือง ที่ผ่านมา สตม. ใช้ระบบคัดกรองผ่านระบบลายนิ้วมือเป็นหลักแต่ต้องมีการเปลี่ยนมาเป็นลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าซึ่งเป็นระบบที่หลายประเทศทั่วโลกได้ใช้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาความคุ้มค่าก่อนการอนุมัติให้ใช้เงินแล้ว โดย สตช. ทำสัญญากับกิจการค้าร่วมเอ็มที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเพื่อใช้ในราชการแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และมีการติดตั้งจำนวน ๑.๘๔๓ ชุด สำหรับการส่งมอบงานล่าช้าอันมีปัญหาคือมาจากหน่วยงานเองด้วย โดยช่วงที่มีการกำหนดส่งมอบงานปรากฏว่าเมื่อจะต้องมีการติดตั้งสัญญาทำให้เกิดการเชื่อมต่อกลับไม่สามารถดำเนินการได้ ไปจนถึงสถานที่ในการดำเนินการไม่มีความพร้อมสำหรับการติดตั้ง ส่วนราคาในเว็บไซต์ที่ถูกกว่านั้นเป็นเพียงราคาของเครื่องเปล่า แต่การจัดซื้อดังกล่าวจะซื้อผ่านทางเว็บไซต์ไม่ได้เพราะต้องซื้อระบบด้วย ซึ่งระบบมีราคาแพงเนื่องจากมาจากต่างประเทศและจะต้องเชื่อมกับซอฟต์แวร์เดิม รวมทั้งรวมค่าดำเนินการติดตั้งและรับประกันด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่าการดำเนินการจัดซื้อทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นอกจากนี้ ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ล้มเหลว นำมาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ประสิทธิผล ประชาชนไร้ที่พึ่ง ไร้ความหวัง และยังเป็นผู้ที่ขาดความรู้ความสามารถ ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ทำงานผิดพลาด ขาดความรอบคอบ บกพร่องอย่างร้ายแรงในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติ ไม่ดำเนินนโยบายตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา ทำให้ประเทศชาติขาดโอกาสในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ปล่อยให้การพัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายคมนาคมและการขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง อีกทั้งยังปล่อยให้พลละเลย ปล่อยให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล ใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเอง บริวาร และพวกพ้อง และยังคงพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการทั้งที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงการปล่อยให้พลละเลยให้มีมลภาวะพิษเต็มบ้านเมืองและไม่ดำเนินการแก้ไข การเร่งรีบอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าหลากสีพร้อม ๆ ในเวลาใกล้เคียงกันก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่งการก่อสร้างนั้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ไม่ยึดมั่นในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญ สืบทอดอำนาจ อีกทั้งยังมีการปฏิบัติการ IO หรือปฏิบัติการข่าวสาร เป้าหมายคือ คุกคามประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล นักการเมืองฝ่ายตรงข้าม นักสิทธิมนุษยชน และนักวิชาการ โดยการโพสต์ด้วยถ้อยคำเกลียดชังคำทอ สร้างความเกลียดชัง เลือกเผยแพร่ข้อมูลด้านเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ยุยงปลุกปั่น สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชน ทำลายความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชาติ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ เสียหาย โดยไม่มีนโยบายในการสร้างการลงทุนเลย ประชาชนคนรากหญ้าไม่มีกำลังซื้อ ไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเสพติดและปัญหาบ่อนการพนันที่แพร่กระจาย ตลอดจนกรณีการแต่งตั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคพลังประชารัฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม และขัดต่อการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้แจ้งรายการบัญชีทรัพย์สิน

และหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เกี่ยวกับรายได้ที่มาจาก การขายสลาก กินแบ่งรัฐบาล เดือนละ ๓ ล้านบาท ทั้งที่พบว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่มีโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังจากที่คุณรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกองสลากฯ ปี ๒๕๕๘ เพื่อแก้ปัญหาสลากขายเกินราคา โดยขายสลากให้ผู้ค้าโดยตรงผ่านธนาคารกรุงไทย จึงเชื่อว่าการแจ้งบัญชี ทรัพย์สินที่เป็นเท็จ

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณี ที่ถูกพาดพิงว่า เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ ร้อยโท พชร พรหมเผ่า สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ออกเสียจากยศ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ ด้วยเหตุผลคือประพฤติตัวไม่สมควรตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี และมีหนังสือของกระทรวงกลาโหมอีกฉบับหนึ่ง ว่าด้วยการเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตร โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๕ ให้เลื่อนยศนายทหาร สัญญาบัตรในสังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศของข้าราชการทหารปี ๒๕๕๑ โดยเลื่อนยศ ร้อยโท พชร พรหมเผ่า หมายเลขประจำตัว ๑๒๗๒๕๐๐๓๑๑ เป็น ว่าที่ร้อยเอก เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิด ความสับสนเนื่องจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การถอดยศร้อยโท แต่อีกคำสั่งลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลาหลายเดือน ที่เกิดความสับสน ทั้งนี้ ยืนยันว่าไม่เคยคิดแอบอ้างยศถาบรรดาศักดิ์จนถึงปัจจุบัน และในการชี้แจงทรัพย์สิน ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้คำว่า นายธรรมนัส พรหมเผ่า แต่เมื่อจะต้องนำข้อเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ก็มีการถกเถียง กันหลายประเด็น แต่เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อคำว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ใช้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งไม่ได้เป็น การใช้อำนาจเพื่อได้เปรียบเชิงการเมือง สำหรับเรื่องการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ก่อนที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า จะเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีอาชีพเป็น ๑ ใน ๕ เสือกองสลาก หรือ ผู้ค้าสลากรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ค้าสลากรายใหญ่ ไม่ได้เป็นโจรหรือเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบทางสังคม และมีคุณธรรม ไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภค แต่เมื่อรัฐบาล ชุดที่แล้วมีนโยบายว่าไม่ให้มีผู้จำหน่ายสลากรายใหญ่จึงได้เลิกและไม่ได้มีสัมปทานหรือคู่สัญญาสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลแม้แต่เล่มเดียว แต่การแสดงรายได้ว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดือนละ ๓ ล้านบาท นั้น เป็นรายได้จากการเช่าแผงค้าสลากเพื่อรับซื้อและจำหน่ายสลาก ซึ่งถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพ สุจริต

จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การใช้เงินบริหารประเทศ ๑๖ ล้านล้านบาท แต่กลับไม่สามารถปฏิรูปนำพาประเทศไปข้างหน้าได้ และการวางแผนเพื่อให้พวกพ้องตนเองสืบทอดอำนาจ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนโดยทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยปล่อยกู้ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับการแพร่กระจายของยาเสพติดนั้นประเทศไทยเป็นเพียงประเทศทางผ่านโดยยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และได้มีการประสานกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสืบหานายทุน เพื่อจับกุมและยึดทรัพย์ และมีการทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านไปแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งพื้นที่ระบาดของยาเสพติดลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และต้องมีการแก้ไขทั้งระบบโดยนำผู้เสพยารักษา ส่วนบ่อนการพนันนั้นได้มีการเข้มงวดจับบ่อนโดยร่วมกันปฏิบัติการทั้งตำรวจและกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งสามารถจับผู้ต้องหาได้กว่า ๑๐,๐๐๐ รายต่อปี สำหรับไวรัสโคโรนา นั้น รัฐบาลได้มีการเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้า การคัดกรองที่สนามบิน และการกักตัวเพื่อดูอาการ ทำให้มีการแพร่เชื้อโรคน้อยลง และมีการให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรค ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ง จะทยอยเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับทางหลวงระหว่างเมืองก็จะเปิดใช้ในปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับนักธุรกิจกลุ่มใด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ใช้เงิน ๔๒,๐๐๐ ล้านบาทนั้น เพื่อสร้างศักยภาพให้กับสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเพิ่มพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร ๑๖๙,๗๐๐ ตารางเมตร อาคารเทียบเครื่องบิน ๑๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร อาคารสำนักงาน ๕๓,๓๐๐ ตารางเมตร หลุมจอดอากาศยาน ๑๔ หลุมจอดพื้นที่จอดรถ ๓,๐๐๐ คัน และถนนหน้าอาคารผู้โดยสาร ๑,๗๑๐ ตารางเมตร โดยมีวงเงินลงทุนที่เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ๔๑,๒๖๑ ล้านบาท และตัวเลขที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนทางการเงิน ๔๕,๕๒๐ ล้านบาท ส่วนการที่กำหนดพื้นที่แปลงที่ ๓๗ เป็นพื้นที่สำหรับพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นการกำหนดมาตั้งแต่ Master Plan ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๓๖ ซึ่งไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ที่ผ่านสนามบินสุวรรณภูมินั้นได้มีการศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ และตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๗ เพื่อมุ่งเน้นระบายจราจรด้านตะวันออก สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน นั้น แต่เดิมมีการศึกษาจะเชื่อมเพียง ๒ สนามบิน คือ ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ แต่เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้มีดำริที่จะมีโครงการ EEC ซึ่งมีความก้าวหน้าสูงมาก จึงมีความจำเป็นต้องขยายเชื่อมต่อ ๓ สนามบิน และได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ส่วนการพัฒนารถไฟฟ้ามวลขนนั้นเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะทำให้เราได้เส้นทางบริการประชาชน ๔๖๔ กิโลเมตร โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรปัญหา PM ๒.๕ และการสูญเสียพลังงาน ซึ่งภายในปี ๒๕๖๙ จะเริ่มเปิดให้บริการ แต่ขณะนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้ว ๔ เส้นทาง คือ สายสีเขียว หมอชิต - สมุทรปราการ - สนามกีฬาแห่งชาติ - บางหว้า สายสีเงิน บางซื่อ - หัวลำโพง - หัวลำโพง - บางแค แอร์พอร์ตลิงก์ และสายสีม่วง บางใหญ่ - เตาปูน อยู่ระหว่างการก่อสร้างขณะนี้ ๗ คือ สายสีเขียวเข้ม หมอชิต - คูคต สีน้ำเงิน บางซื่อ - ท่าพระ สีแดงเข้ม บางซื่อ - รังสิต สีแดงอ่อน บางซื่อ - ดลิ่งชัน สีชมพู แคราย - มีนบุรี สีเหลือง ลาดพร้าว - สำโรง สีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี และอยู่ในช่วงของการดำเนินการเร่งรัดจัดหาผู้รับจ้าง ๖ สาย คือ สีม่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ สีแดงอ่อน บางซื่อ - หัวหมาก - ดลิ่งชัน - ศาลายา - ดลิ่งชัน - ศิริราช สีแดงเข้ม บางซื่อ- หัวลำโพง - รังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สีส้ม ทิศตะวันตก บางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม สีน้ำเงิน บางแค - พุทธมณฑลสาย ๔ สีเขียวเข้ม สมุทรปราการ - บางปู - คูคต - ลำลูกกา โดยหากเปิดให้บริการทั้งหมดจะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนโดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัว ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบาย

การลงทุนให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชน แบบ PPP (Public Private Partnership) โดยรัฐบาลไม่ต้องกู้ยืมเงิน จึงไม่มีภาระอะไร และค้ำประกันถึงประชาชนเป็นหลัก ในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนั้น ขณะนี้ ได้ปรับปรุงแผนปฏิรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะไม่มีกรวิ่งทับซ้อนเส้นทาง สามารถลดจำนวนรถที่ต้อง ให้บริการจาก ๖,๐๐๐ คัน เหลือ ๓,๐๐๐ คัน รถที่จะดำเนินการต้องเป็นรถที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม หรือ NGV และจะไม่เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากจะใช้วิธีการเช่าเหมาตาม ระยะทาง รวมทั้งจะต้องเป็นรถปรับอากาศทั้งหมด โดยประชาชนที่เป็นผู้โดยสารสามารถใช้บริการสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับประชาชนทั่วไป ค่าบริการไม่เกิน ๓๐ บาทต่อวัน หากเป็นตั๋วเดือนค่าบริการไม่เกิน ๒๕ บาท ซึ่งให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และทั้งโครงการจะเสร็จในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ชี้แจงว่า รัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละ ละเลยเรื่องของปัญหายาเสพติด โดยได้เน้นในเรื่องของการจับกุม ลดรางวัลนำจับ และขยายการยึดทรัพย์ สำหรับการเผาหรือทำลายยาเสพติดนั้น ในปี ๒๕๖๒ มีการเผาทำลาย ๓ ครั้ง ครั้งแรกวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยเป็นยาบ้า ๑๒.๓๖๙ ตันยาไอซ์ ๔๘๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑๔๓ กิโลกรัม และกัญชา ๑๐ กิโลกรัม ส่วนตัวเลขการจับกุมของ รัฐบาลและตัวแรกของการเข้าบำบัด ตัวชีวิตจะอยู่ในปี ๒๕๕๖ กับปี ๒๕๖๒ ที่มีความแตกต่างกันมาก โดยใน ปี ๒๕๕๖ มีผู้ต้องหาเสพติด ประมาณ ๓๖๕,๐๐๐ คน และผู้เข้ารับการบำบัดประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ คน แต่ปี ๒๕๖๒ ที่คาดว่าปัญหามากแต่มีเพียง ๒๘๙,๐๐๐ คน และผู้เข้ารับการบำบัด ๒๒๖,๐๐๐ คน ซึ่งเป็น ตัวเลขข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจำนวนผู้เสพใหม่พบว่าในรัฐบาลนี้ มีจำนวนต่ำกว่ารัฐบาลชุดเก่ามาก ทั้งนี้ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทำให้การผลิตยาบ้าสามารถทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งต้นทุนมีราคาถูก ผลิตได้เร็ว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะขายในราคาถูก และยังผลิตออกมากรากาาก็ยิ่งถูก ขณะเดียวกันยอดผู้เสภก็ลดลงจึงทำให้มียาบ้าอยู่ในตลาดจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถควบคุม การผลิตได้เนื่องจากผลิตอยู่นอกประเทศ ส่วนการประเมินสถานะหมู่บ้านทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๔๗,๐๐๐ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕ ปี ๒๕๖๒ เหลือเพียง ๒๔,๐๐๐ หมู่บ้าน ลดลงถึงร้อยละ ๓๐ ในเรื่องการยึดทรัพย์นั้นได้มีการยึดตั้งแต่รายเล็กถึงรายใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี ในการสืบค้นเพื่อขยายผลเครือข่ายยาเสพติดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ได้ลงนามให้ไวรัสโควิด - ๑๙ เป็นโรคติดต่ออันตราย แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยอยู่ในการระบาด ระยะที่ ๓ แต่เพื่อป้องกันสถานการณ์ โดยหลังลงนามคำสั่งนี้แล้วจะมีกฎหมายต่าง ๆ ตามมา ซึ่งอาจจะ กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนบ้าง แต่ขอให้เข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมโรคสูงที่สุด ส่วนเหตุผลที่ไม่สั่งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศเนื่องจากต้องค้ำประกันถึงหลายปัจจัย ทั้งเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ก็มีมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์แบบ ๒๔ ชั่วโมง ระหว่างนั้นได้ขอ ความร่วมมือสายการบิน ไม่ให้มีการเดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ย์ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดโรค รวมทั้ง ยังติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อสแกนนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนเตรียมแพทย์และพยาบาล เพื่อทำหน้าที่คัดกรองและควบคุมโรค ขณะที่ทางการจีนได้มีมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า - ออก ของประชาชนในประเทศ จึงทำให้นักท่องเที่ยวจากจีนมาไทยน้อยลงมาก อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจ ของทางการไทยได้รับคำชื่นชมจากทางการจีน และไทยยังดูแลผู้ป่วยชาวจีนเป็นอย่างดี สำหรับการรับคนไทย

จากเมืองอุ้งน้กลับประเทศนั้น ทันทีที่ทราบว่าคุณไทยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกองทัพ ได้ร่วมมือกันวางแผน เพื่อนำคนไทยกลับประเทศ และสามารถทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งในภารกิจดังกล่าว แม้จะมีผู้ติดเชื้อ ๑ คน แต่ได้นำส่งโรงพยาบาลทันที ขณะที่คนไทยที่เหลือเข้าสู่กระบวนการควบคุมโรคจนพบว่าทุกคนหายดีจึงให้กลับบ้านได้

นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงว่า โครงการเน็ตประชารัฐ เป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ขึ้นกับนายกรัฐมนตรี และการดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานตัวเอง โดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ โครงการเน็ตประชารัฐ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากการประมูล ๔ จี โดยดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ และเสร็จสิ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ ส่วนโครงการยูเอชเน็ตได้ใช้งบของกองทุน กสทช. ที่ได้จากค่าธรรมเนียมการให้บริการเครือข่ายมือถือของบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเก็บได้ร้อยละ ๒.๕ ต่อปี หรือประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งงบดังกล่าว กสทช. มีนโยบายเพื่อวางเครือข่ายในพื้นที่ชนบทห่างไกลตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบโครงการเน็ตประชารัฐ ได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส่วนโครงการยูเอชเน็ต จะดำเนินการแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ จึงสรุปได้ว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการเน็ตประชารัฐและโครงการยูเอชเน็ต ได้มาจากการประมูล ๔ จี และค่าธรรมเนียม ซึ่งไม่ใช่งบประมาณที่แยกต่างหากหรือเป็นงบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้ ส่วนการประมูล ๕ G ที่ผ่านมามีการแข่งขันกันสูงมีงบประมาณกว่าแสนล้านบาท โดยระบุไว้ในเงื่อนไขว่า ภายใน ๑ ปี ต้องดำเนินการในพื้นที่ EEC และเมืองใหญ่ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการกำหนดอัตราค่าบริการไว้ อย่างชัดเจน ทำให้เชื่อได้ว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องแบกรับภาระอะไร และยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแต่อย่างใด แต่เป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นทางเลือกในการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเชื่อมั่นว่าจะสร้างความคุ้มค่าและผลประโยชน์ให้กับประเทศ

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตอบชี้แจงในประเด็น การเลิกจ้างหรือการปิดโรงงานที่จังหวัดระยอง โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมจัดหางาน ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับแรงงานเกี่ยวกับสิทธิค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า สิทธิประโยชน์ และขึ้นทะเบียนกรณีว่างงาน การบริการจัดหางานให้คนงานของบริษัทที่เลิกกิจการ โดยปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่างที่เกี่ยวข้อง ยานยนต์ทั่วประเทศ ๑๕,๑๓๒ ตำแหน่ง และใน EEC ๒,๕๓๖ ตำแหน่ง ซึ่งพร้อมบรรจุได้ทันที ทั้งนี้ แรงงานสามารถหาข้อมูลงานที่ว่างได้จาก Google เว็บไซต์ Smart Job ซึ่งขณะนี้มีงานทั่วไปว่าง ๙๒,๐๐๐ งาน รวมทั้งกระทรวงฯ ได้ส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระได้อย่างเหมาะสมกับศักยภาพ และมีศูนย์ฝึกงานให้กับผู้ใช้แรงงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัทต่าง ๆ

จากนั้น ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ร่วมกับสำนักรักษาความปลอดภัย จะทำความสะอาดเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน และที่นั่งภายในห้องประชุม รวมทั้งราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ประสานกับสมาชิกฯ ที่มีอาการป่วยไข้ให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลบาราศนราดูร์แล้วในคืนนี้ ทั้งนี้ สมาชิกฯ ที่มีอาการไอ หอบ ขอให้สวมหน้ากากอนามัย เพื่อการระมัดระวังให้มากขึ้น

จากนั้น สมาชิก ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การก้าวมาสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ และออกรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว รวมถึงรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ เพื่อยกเว้นความผิด และเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งแล้ว ก็ไม่ได้ชี้แจงที่มาของรายได้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๒ และกระทำการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๘๔ กรณียังใช้บ้านพักทหารและมีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นการรับประโยชน์อื่นใด แม้ระเบียบของกองทัพจะอนุญาตให้อยู่ได้ แต่ถือว่าระเบียบนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความล้มเหลวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยการแต่งตั้ง ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ขาดจริยธรรม และคุณธรรม เข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมิชอบตามรัฐธรรมนูญ ทั้งยังปกปิดบิดเบือนความจริง และเคยถูกศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงประเด็นการขาดคุณสมบัติในลักษณะต้องห้ามของการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี กรณีศาลออสเตรเลียพิพากษาจำคุกคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า การที่ศาลออสเตรเลียพิพากษาลงโทษนั้นเป็นคดีที่ถูกกล่าวหาว่าปกปิดไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีกรกระทำผิด และที่ระบุว่ามีการปรับค่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รับสารภาพว่าเจตนาเข้ายาเสพติดนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากค่าปรับที่มีผู้รับรองซึ่งเชื่อถือได้ไม่มีตรงไหนที่ระบุว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รับสารภาพนำเข้า ส่งออก จำหน่ายและผลิตเฮโรอีน ที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตเท่านั้น และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่ได้อยู่ในเรือนจำ แต่ได้อยู่ที่ใดแห่งหนึ่งเพื่อฝึกเยาวชนทางด้านทหาร โดยศาลออสเตรเลียให้อยู่ในกระบวนการพริบาร์เกนนิ่งเพื่อให้กระบวนการไต่สวนแล้วเสร็จเท่านั้น ส่วนคดีในประเทศไทยก็ไม่เคยถูกพิพากษาว่ากระทำผิดในคดีใด ๆ ทั้งนี้ ยืนยันว่าได้เข้าสู่ตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

ต่อมาสมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า บริหารราชการแผ่นดินบกพร่อง ผิดพลาด ไร้ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทางไม่สุจริต และเมื่อรัฐมนตรีได้ชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งในเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

พักการประชุมเวลา ๐๒.๔๕ นาฬิกา

\*\*\*\*\*